

## ป่าดงดิบ

**ลักษณะ :** ขนาดวัดจากปลายปากถึงกัน 60–78 มม. ขนาดใหญ่ ผิวลำตัวดูเรียบ แต่เป็นเม็ดละเอียดคล้ายกระดาษทราย หัวมีส่วนหนึ่งติดแน่นอยู่กับกะโหลก แผ่นหูเห็นได้ชัดเจน นิ้วมือและนิ้วเท้าตอนปลายแผ่ออกเป็นแผ่นกลม ไม่มีพังผืดยึดระหว่างนิ้วมือ นิ้วเท้ามีพังผืด 2 ใน 3 ของความยาวนิ้ว ขาหลังยาวปานกลาง เมื่อเหยียดตรงไปด้านหน้า ขอเท้าจะอยู่ตรงตำแหน่งระหว่างลูกตากับปลายปาก

สีลำตัวแตกต่างกันออกไปตามเพศ ตัวผู้มีขนาดเล็กกว่าตัวเมียมาก ตัวผู้มีลายสีคล้ำบนแผ่นหลัง เป็นรูปคล้ายนาฬิกาทราย และเป็นขนาดต่างๆ ทั้งแผ่นหลัง ขาและแขนมีลายพาดขวางสีคล้ำ ตัวเมียส่วนใหญ่มีลายสีคล้ำน้อยมาก บางตัวแทบไม่มีลายให้เห็นเลย ใต้ท้องสีคล้ำกว่าด้านหลัง ใต้ฝ่ามือและฝ่าเท้าสีออกคล้ำกว่าส่วนอื่น ๆ

**เขตแพร่กระจาย :** มีการกระจายอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทย เวียดนาม ลาว จีนตอนใต้ และบางส่วนของกัมพูชา

ในเขตพื้นที่ป่าสะแกราช ป่าดงชนิดนี้พบได้ทั้งในป่าดิบแล้ง ป่าเต็งรัง และป่าปลุก แต่มีจำนวนประชากรแตกต่างกันไปในแต่ละฤดูกาล ในฤดูแล้งพบในป่าดิบแล้งและรอยต่อของป่าดิบแล้งกับป่าเต็งรัง แต่ในฤดูฝนพบมากขึ้นในป่าเต็งรัง และมีจำนวนชุกชุมมากในป่าดิบแล้งสำหรับป่าปลุกมีจำนวนตัวน้อยตลอดทั้งสองฤดูกาล

**ที่อยู่อาศัย :** ตามธรรมชาติในฤดูแล้ง เวลากลางวันชุกซ่อนตัวอยู่ในกองใบไม้ ใต้ขอนไม้ และฝังตัวลงในดินชั้นๆ โคนต้นไม้ ในชอกพุ่ม และในตอนกลางคืนเกาะอยู่ในพุ่มไม้เตี้ย ๆ สูงจากพื้นดินไม่เกิน 1 ม.

ในฤดูฝนออกมาเกาะแถววัลย์และกิ่งไม้เล็ก ๆ ใต้เรือนยอดตลอดทั้งวัน เวลาฝนตกจะมารวมกลุ่มกันรอบแอ่งน้ำฝนขัง พร้อมส่งเสียงร้องกันระงมไปทั่ว บ่อยครั้งที่พบมานั่งอยู่บนถนนที่ไปสู่อสามแยก และเลยไปจนถึงสถานี อุดุนิยมวิทยาที่ 5

**อุปนิสัย :** วางไข่เฉพาะในแอ่งน้ำฝนขังบนพื้นป่า ปกติจะซ่อนตัวอยู่ในป่าดิบแล้งหรือในบริเวณรอยต่อระหว่างป่าดิบแล้งกับป่าเต็งรัง เวลาที่ฝนตกจะแพร่กระจายออกไปในป่าเต็งรัง ตรงจุดที่มีแอ่งน้ำฝนขัง ขณะรวมกลุ่มกันเพื่อวางไข่ ตัวเมียจะมาชุมนุมกันรอบๆ แอ่งน้ำ ส่วนตัวผู้เกาะอยู่บนต้นไม้หรือพุ่มไม้รอบบริเวณ

เวลาจะวางไข่ทั้งสองเพศจะก่อกองสีขาวขึ้นมาริมแอ่งน้ำ ภายในฟองมีไข่สีขาว  
ขุ่นจำนวนมาก ลูกอ๊อดจะฟักออกจากกลุ่มฟอง แล้วออกมาเคิบโตในแหล่งน้ำต่อไป

สถานภาพ : พบมีประชากรชุกชุมมาก โดยเฉพาะในฤดูฝนมีการกระจายออกไปทั่วบริเวณ



## ป่าดงบ้าน

(ชื่ออื่น : เขียดตะปาด)

**Northern Tree Frog**

*Polypedates mutus* (Smith, 1940)

Rhacophoridae

Anura (Salientia)